



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ณ วันที่ ๑๘/๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓



เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ (สว.) หมายเลข ๓๐๖ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้

## ● พิจารณาร่างรายงานการศึกษา เรื่อง รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน ของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพ ได้นำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒

ไปพิจารณาศึกษาเพื่อให้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงานฉบับดังกล่าว บัดนี้ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้พิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งร่างรายงานดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ ๑ ภาพรวมของรายงาน ประกอบด้วย ๑) การดำเนินงาน ๒) วิธีการพิจารณา ๓) ผลการพิจารณาศึกษา

ส่วนที่ ๒ ภาคผนวก เป็นส่วนสรุปสาระสำคัญภาพรวมของรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ ได้แบ่งการประเมินสถานการณ์ออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

- ๑) การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
- ๒) การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
- ๓) การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล
- ๔) การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่อยู่ในความห่วงใย

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายงานการศึกษาดังกล่าว เช่น การนำกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มาช่วยในการค้นหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกรณีการซ้อมทรมานและบังคับให้สูญหาย การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่บุคคล กระทรวงยุติธรรม ควรขับเคลื่อนเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนให้ตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพของตนเอง เป็นต้น ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมอบหมายให้กรรมการทุกท่านนำไปพิจารณาศึกษาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้ร่างรายงานดังกล่าวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น



นายจิตรภาณุ ปันศิริ นักวิชาการสนับสนุนงานวิชาการ/ข่าว

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ